



คณะแพทยศาสตร์

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สวรรค์ ขวัญใจพานิช)

ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

สถาบันพระบรมราชชนก

รายชื่อบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
 แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ผศ.พิเศษ นพ.สุวรรณค์ ขวัญใจพานิช	คณบดี	
๒	พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	
๓	ผศ.พิเศษ นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันดร์	รองคณบดี ฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา	
๔	ผศ.พลตรี นพ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์	รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย	
๕	นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
๖	ดร.พิชญ์สินี มงคลศิริ	อาจารย์	
๗	นายสฤกษ์ชัย ปรีดาวัลย์	อาจารย์	—
๘	นพ.สันติพงษ์ ศรีปนิธาน	เภสัชกรชำนาญการ	
๙	นางสาวอภิญญา พรหมณา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
๑๐	นางสาวจันทิมา เสียงอ่อน	นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)	
๑๑	นายธีรศักดิ์ พึ่งมาก	นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)	
๑๒	นายธนาตุล แป้นหลง	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)	๐๖/๑๐
๑๓	ดร.อลิสา ศิริเวชสุนทร	นักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)	
๑๔	ดร.ปนิดา ธรรมสุขกุล	นักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)	
๑๕	นายพงศวัชร ปรีชาไชยวิทย์	นักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)	พงศวัชร
๑๖	นางสุมาลี ชัยชนะดี	นักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)	สุมาลี ชัยชนะดี
๑๗	นายภาสกร ทวีธนาตรี	นักจิตวิทยา (จ้างเหมาบริการ)	ภาสกร
๑๘	นางสาวรัตติรัตน์ เจียมอมรรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)	รัตติรัตน์
๑๙	นางสาวกฤษณา คุ่มภัย	นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)	กฤษณา
๒๐	นางสาวภัสรา นรชาญ	นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)	ภัสรา
๒๑	นายชวลิตวิทย์ ทาแหยม	นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)	ชวลิตวิทย์
๒๒	นางสาวฐิตินันท์ เจือจันทร์	นักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)	ฐิตินันท์
๒๓	นายภิเชก สมคิด	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (จ้างเหมาบริการ)	ภิเชก
๒๔	นางสาวพลอยปภัส บุญเลี้ยง	นักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)	พลอยปภัส
๒๕	นายสรภัส นวลเกษร	นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)	สรภัส